

Số: 168/BC-UBND

Nậm Pồ, ngày 07 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO

**Kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm;
nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2019**

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương;

Thực hiện Công văn số 60/HĐND-VP ngày 18/6/2019 của HĐND huyện về chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ 10, UBND huyện báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo điều hành trong 6 tháng cuối năm như sau:

I. KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

1. Đánh giá công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện

1.1 Công tác chỉ đạo, điều hành trên tất cả các lĩnh vực

Để công tác chỉ đạo, điều hành đạt được chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Nghị quyết của HĐND huyện, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ban hành chương trình giải pháp chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2019; tập trung đoàn kết, nhất trí, quyết tâm với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc, sâu sát, quyết liệt, toàn diện các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thu chi ngân sách.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất vụ Đông xuân, sản xuất vụ Chiêm xuân; rà soát toàn bộ tình hình sản xuất các loại giống cây trồng; phòng chống cháy rừng. Triển khai làm rõ các mô hình: Mật ong rừng, sa nhân, mắc ca... Triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020. Trình Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua Nghị quyết thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện Nậm Pồ giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2025. Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2030. UBND huyện ban hành Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Nậm Pồ năm 2019. Chỉ thị về triển khai các giải pháp, chủ động ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn huyện Nậm Pồ; thành lập BCD phòng chống dịch tả lợn Châu Phi năm 2019. Chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ cấp bách giải pháp không chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Nậm Pồ.

Đã điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 theo yêu cầu của tỉnh và thực tế địa phương; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; ban hành và chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển trên từng lĩnh vực. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra chất lượng các công trình trên địa bàn.

Tập trung chỉ đạo các xã trọng điểm xây dựng nông thôn mới; tổ chức rà soát, đánh giá và hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới các xã trên địa bàn huyện năm 2019; điều chỉnh quy hoạch xây dựng NTM các xã.

Chỉ đạo quán triệt xử lý, tháo gỡ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, nhất là dự án tái định cư, chỉnh trị dòng chảy suối Nậm Pồ. Tổ chức họp dân, đối thoại trực tiếp với dân để tuyên truyền về công tác bồi thường, GPMB; kiểm đếm, giao mặt bằng, vận động nhân dân hiến đất. Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020.

Đã sớm phân bổ vốn, triển khai các dự án hỗ trợ sản xuất theo chương trình 30a, 135, xây dựng nông thôn mới, các dự án hỗ trợ sản xuất khác. Tổ chức thăm quan các mô hình nuôi ong mật, trồng cây dược liệu, cây ăn quả; qua đó chỉ đạo phát triển các mô hình cụ thể ở huyện.

Chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng trường chuẩn Quốc gia, tăng cường cơ sở vật chất trường lớp học. Chuẩn bị điều kiện cho công tác đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo. Đã huy động xã hội hóa thu hút được trên 3,5 tỷ đồng đầu tư làm lớp học ở bản.

Triển khai quyết liệt công tác cải cách hành chính, kiện toàn, sắp xếp bộ máy, cán bộ các cơ quan đơn vị trực thuộc; chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện tốt công tác tôn giáo và các nhiệm vụ khác.

Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, chương trình dân số KHHGD, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tiêm chủng, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, trong đó đã thực hiện chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi - Rubella cho trẻ từ 1-10 tuổi năm 2019 đạt 95,1%, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao.

Công tác tư pháp, thanh tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết đơn thư đạt kết quả tích cực.

Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin, thể dục thể thao từ huyện đến cơ sở, công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và của huyện; nâng chất lượng Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", chất lượng hoạt động truyền thanh, truyền hình khá tốt.

Tạo chuyên biến tích cực trong công tác xóa đói, giảm nghèo, mà cụ thể là: Đã tăng cường cơ sở vật chất, vận động được thêm nhiều hộ gia đình đổi mới phương thức sản xuất, tăng diện tích khai hoang, phát triển thêm các mô hình sản xuất có hiệu quả cao, tìm việc làm phi nông nghiệp ở trong và ngoài huyện. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời; đời sống nhân dân được nâng cao. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ II.

Chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách, qua 6 tháng đã thu đạt trên 50% kế hoạch giao. Thực hiện các nhiệm vụ chi, đảm bảo chi đúng, đủ. Trong 6 tháng đầu năm đã đề xuất và giải quyết bổ sung cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phát sinh và phân bổ nguồn bổ sung của tỉnh với tổng số tiền phân bổ hơn 64 tỷ đồng; điều chỉnh 1,6 tỷ đồng.

Đôn đốc quyết liệt tiến độ triển khai các nguồn vốn, dự án đầu tư xây dựng; đặc biệt là thủ tục chuẩn bị đầu tư ở các ngành tỉnh, phòng ban chuyên môn cấp huyện, tiến độ thi công và công tác quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành. Phân công các phòng ban giúp các xã thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng các công trình do xã làm chủ đầu tư.

An ninh trật tự được ổn định giữ vững; công tác đối ngoại được tăng cường. Về cơ bản đã kiềm chế, ngăn chặn tà đạo Giê –sua và xóa bỏ hoàn toàn tà đạo này trong thời gian tới. Quyết liệt giải quyết tốt tình trạng di cư tự do trên địa bàn. Chuẩn bị và tổ chức tốt cuộc diễn tập Khu vực phòng thủ huyện Nậm Pồ năm 2019.

Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện đã tiếp thu thực hiện theo hướng tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát quyết liệt và toàn diện trên các lĩnh vực theo chủ đề năm “Đoàn kết - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả”; kêu gọi các cấp, các phòng ban, đoàn thể, các đơn vị thi đua phấn đấu thực hiện tốt chủ đề hành động của năm, quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm kỳ Đại hội II Đảng bộ huyện sớm 1 năm.

1.2 Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, tập thể UBND huyện nghiêm túc kiểm điểm còn có một số tồn tại, thiếu sót cần khắc phục, sửa chữa đó là:

Chỉ đạo, điều hành một số việc chậm tiến độ, chất lượng chưa cao. Mức tăng trưởng kinh tế chưa được như kỳ vọng và tiềm năng. Có **5/19** chỉ tiêu đạt dưới 50% so với kế hoạch năm và thấp hơn cùng kỳ năm trước (Gồm các chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn; khoanh nuôi tái sinh, trồng rừng; đào tạo nghề, xuất khẩu lao động; tổ chức cai nghiện cho người nghiện....).

Một số dự án đầu tư công chậm tiến độ; vướng trình tự thủ tục đầu tư xây dựng. Triển khai một số Nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ huyện còn chậm, kết quả đạt được chưa rõ nét.

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân còn nhiều hạn chế; chính sách mới, quy định mới chậm đến cơ sở và người dân.

Công tác quản lý, bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng, bổ sung diện tích rừng chỉ trả dịch vụ môi trường rừng còn có việc đạt kết quả thấp. Xảy ra 8 vụ cháy rừng phòng hộ và rừng sản xuất, tại 3 xã: Nậm Nhừ, Na Cô Sa và Nà Hỳ gây thiệt hại 4.4 ha rừng sản xuất; phá rừng trái pháp luật 11 vụ gây thiệt hại về rừng sản xuất 5.3 ha và thiệt hại về rừng phòng hộ 2.4 ha.

Kết quả cải cách hành chính, chất lượng chính quyền cơ sở, điểm chỉ số năng lực cạnh tranh của huyện đạt rất thấp so với các huyện, thị xã trong tỉnh. Một số phòng ban còn có hiện tượng nhũn nhĩu. Kỷ cương, kỷ luật hành chính ở nhiều xã có xu hướng giảm sút.

Công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở có nơi, có lúc chưa thường xuyên, sâu sát, có những việc thuộc thẩm quyền nhưng không chủ động giải quyết từ cơ sở, ỷ lại cấp trên; hiệu quả quản lý điều hành còn thấp. Hệ thống chính trị, các phòng ban chưa có sự phối hợp đồng bộ, còn phổ biến hiện tượng cát cứ, rời rạc trong thực hiện nhiệm vụ.

1.3 Nguyên nhân

Thời tiết có nhiều bất thường do tác động của biến đổi khí hậu, mưa lớn kèm lốc xoáy diễn ra đột ngột, nắng nóng kéo dài trong tháng 4 và tháng 5... làm chậm tiến độ trồng trọt vụ Đông Xuân.

Vai trò trách nhiệm của người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị, cơ sở chưa được phát huy đúng mức; Còn có người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu đơn vị phòng ban nhận thức hạn chế về chức trách nhiệm vụ và công tác phối hợp, cửa quyền và chưa công tâm trong thực hiện nhiệm vụ; năng lực tham mưu còn hạn chế; có một số việc đã giao tại các Thông báo kết luận, công văn đôn đốc của lãnh đạo UBND huyện chưa được thực hiện nghiêm túc đã tác động mạnh đến hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND huyện.

2. Đánh giá tình hình thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện

Tập thể UBND huyện thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Quy chế làm việc, đã triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo theo chương trình công tác năm và các nhiệm vụ trọng tâm đã ban hành; chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2019. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện và các Ủy viên UBND huyện đã thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tuân thủ sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự giám sát của HĐND huyện; phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể gắn với đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch UBND huyện và từng thành viên UBND huyện; bám sát nhiệm vụ lĩnh vực được phân công, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong điều hành, xử lý, giải quyết công việc thuộc phạm vi, trách nhiệm lĩnh vực được giao.

Quán triệt thực hiện Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ huyện (sửa đổi, bổ sung) đến các cơ quan, đơn vị, UBND các xã. Thành lập Tổ soạn thảo sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của UBND huyện.

UBND huyện duy trì các cuộc họp thường kỳ hàng tháng, nội dung, trình tự, công tác chuẩn bị đảm bảo yêu cầu. Hầu hết các cuộc họp của UBND, nhất là về nội dung kinh tế - xã hội đều được mở rộng, thành phần mời dự và tham gia góp ý gồm: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBMTTQ huyện và các đoàn thể huyện, lực lượng vũ trang, các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã... do đó, chất lượng các cuộc họp không ngừng tăng lên; các cuộc họp, hội nghị đều có thông báo kết luận để các đơn vị biết và triển khai thực hiện.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, UBND huyện đã tổ chức **08** cuộc họp thường kỳ, **45** cuộc họp, buổi làm việc để giải quyết công việc; phát hành **10** thông báo kết luận cuộc họp, buổi làm việc để thông báo, truyền đạt ý kiến chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện trên nhiều lĩnh vực.

Tăng cường kiểm tra thực tế địa bàn, khuyến khích các cơ quan, đơn vị đi cơ sở để giải quyết, xử lý những vướng mắc, khó khăn ở cơ sở.

Tổ chức tiếp công dân và tham gia tiếp công dân theo đúng quy định, tập trung giải quyết đơn thư của công dân. Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân vào ngày 10 và 20 hàng tháng.

Thực hiện tốt công tác ban hành văn bản phục vụ công tác chỉ đạo điều hành đảm bảo đúng pháp luật, phù hợp thực tiễn. Tính đến ngày **17/6/2019**, UBND huyện đã ban hành **1.580** văn bản đi; trong đó Quyết định: 624 văn bản; Công văn: 760 văn bản; Báo cáo 180 văn bản và các loại hành chính khác; đồng thời, thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả thực hiện... Tiếp nhận và xử lý **2.524** văn bản đến; việc xử lý văn bản đến được thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện tiếp nhận và hoàn thành **28** công việc do UBND tỉnh giao, trong đó xử lý đúng hạn: **23** văn bản; quá hạn: **06** văn bản.

UBND huyện luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ với HĐND huyện trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, kết luận của Huyện ủy, HĐND huyện. Chuẩn bị đầy đủ các nội dung trình Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, kỳ họp HĐND huyện và giải quyết kiến nghị của cử tri kịp thời.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

1. Nhiệm vụ, giải pháp

Để phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, ngoài nhiệm vụ thường xuyên các cơ quan, đơn vị, UBND các xã cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như sau:

1.1. Nhiệm vụ chung

Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ huyện; điều hành quyết liệt đối với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Chú trọng chỉ đạo xây dựng mô hình điểm về nông thôn mới, về sản xuất tăng thu nhập của người dân; tạo chuyển biến tích cực về phát triển giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân và các mặt văn hóa xã hội; đảm bảo an ninh trật tự; nâng cao điểm chỉ số cạnh tranh, cải cách hành chính và chất lượng chính quyền cơ sở.

1.2 Giải pháp cụ thể

- Tiếp tục chỉ đạo sản xuất nông nghiệp theo kế hoạch; đẩy mạnh công tác khai hoang, phục hóa mở rộng diện tích lúa trong vùng quy hoạch. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, triển khai và nhân rộng các mô hình sản xuất nông - lâm nghiệp có hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; tích cực vận động người dân trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh, giao rừng bổ sung. Thực hiện việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nuôi trồng các giống thủy sản có giá trị kinh tế cao. Xây dựng các mô hình thí điểm về chăn nuôi, thực hiện các dự án hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu giống vật nuôi nhằm phát triển nhanh và có chiều sâu đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện. Tập trung lực lượng dập dịch tả lợn châu phi và sâu hại cây trồng, dịch bệnh trong chăn nuôi khác.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư một số công trình, dự án trọng điểm. Thực hiện giải ngân đảm bảo đúng các nguồn vốn đã được giao. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các công trình đầu tư xây dựng để nâng cao chất lượng. Tập trung đảm bảo giao thông trước, trong và sau mùa mưa lũ trên các tuyến đường. Quản lý, chỉ đạo các xã thực hiện việc xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện kế hoạch lập lại hành lang an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ và các tuyến đường tại trung tâm các xã trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch đô thị huyện lỵ Nậm Pồ và quy hoạch xây dựng NTM các xã trên địa bàn huyện.

- Tăng cường quảng bá các sản phẩm có giá trị trên địa bàn huyện, nhất là các mặt hàng nông sản; công tác quản lý thị trường, niêm yết giá, giá thành các loại sản phẩm thuộc bình ổn giá theo quy định; kiểm soát và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải trên địa bàn huyện đảm bảo đáp ứng nhu cầu của Nhân dân trên địa bàn.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo thu, chi ngân sách đúng kế hoạch; đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các công trình và giải ngân nguồn vốn, thanh quyết toán công trình. Triển khai khẩn trương các nguồn vốn sự nghiệp hỗ trợ sản xuất, đánh giá tình hình chăn nuôi của các hộ được hỗ trợ gia súc, xác định số con giống bị bán để quy trách nhiệm quản lý của các cấp.

- Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề cho lao động nông thôn, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động

sau học nghề. Tổ chức thực hiện tốt các Chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo. Thực hiện tốt công tác rà soát, lập hồ sơ cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, cai nghiện tại trung tâm cai nghiện của tỉnh; thực hiện quản lý, giúp đỡ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng sau cai nghiện. Thực hiện tốt Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về đấu tranh phòng, chống, kiểm soát ma túy. Tiếp tục rà soát, nêu gương người nghiện đã cai nghiện thành công nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tự cai nghiện ma túy.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng dân cư và cha mẹ, người giám hộ của trẻ trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, y tế, vấn đề tảo hôn, mua bán trẻ em.

- Tiếp tục triển khai nhiệm vụ quản lý đất đai. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản chưa khai thác, kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hoạt động khoáng sản trái phép và xử lý vi phạm pháp luật về khoáng sản theo thẩm quyền quy định. Quản lý chặt chẽ đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn, đặc biệt là chính sách hỗ trợ sản xuất và đời sống. Quản lý tốt các hoạt động Tôn giáo trên địa bàn, nắm chắc hoạt động của các điểm nhóm đạo.

- Triển khai thực hiện hiệu quả và đồng bộ tất cả các hoạt động tư pháp trên địa bàn huyện. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động tư pháp ở cơ sở. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng.

- Tiếp tục triển khai công tác cải cách hành chính. Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chỉ số CCHC, chỉ số năng lực cạnh tranh của huyện năm 2019, tập trung: giảm thời gian giao dịch với cơ quan nhà nước, không để phát sinh chi phí không chính thức của cá nhân, doanh nghiệp khi giao dịch với cơ quan nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ trợ giúp, đất đai, lao động. Kiểm tra đánh giá sâu sát chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị cấp huyện và UBND các xã năm 2019 nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp.

- Giữ vững quốc phòng, an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tổ chức thực hiện diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã đạt kết quả cao. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019) và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019). Chỉ đạo tổ chức tốt 4 cuộc diễn tập phòng thủ cấp xã và 1 cuộc diễn tập phòng chống cháy rừng cấp xã. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác đối ngoại với các địa phương giáp biên của nước bạn Lào.

Trên đây là Báo cáo kiểm điểm hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2019./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện;
- LĐ UBND huyện;
- Các phòng, ban, ngành đoàn thể;
- UBND các xã;
- Các Đại biểu HĐND huyện;
- LĐ VP, CV tổng hợp;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
HỦ TỊCH



Thái

Nguyễn Văn Thái